



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 45 ฉบับที่ 8 วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

เดือน กันยายน 2559

นายก นพ.จรรณพงศ์ บรมธนรัตน์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2559-2560

“โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นาย. นพ.จรรุญพงศ์ บรมชนรัตน์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รท.นิตินันท์ วัฒนการุณ

ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 14 กันยายน 2559 โดยการนำของ นาย. นพ.จรรุญพงศ์ บรมชนรัตน์ ภายใต้ชื่อเรื่อง "โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์" ยินดีต้อนรับ ขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสรในวันนี้ อาจารย์สมชาย สุจริตเศษฐเมธา โรตารีแอนน์เสมา อำนวยวัฒนกุล แอนน์สมใจ ศรีศักดิ์ดา, นักเรียนแลกเปลี่ยน (YE) มิสเตอร์เควิน มิสเตอร์คาร์ลอส พร้อมกันนี้ของเยี่ยมสโมสรจากนาย กนพ.จรรุญพงศ์ บรมชนรัตน์ ขนมหั้วพระจันทร์, แอนน์เสมา อำนวยวัฒนกุล นำกล้วยเล็บมือนาง 1 ตะกร้าใหญ่ ขอบคุณครับ

วาระที่ 3 ข่าวจาก เลขที่ ๑ นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์



@ ตามประเพณีคนจีน นั้น วันไหว้พระจันทร์ เป็นเทศกาลที่สำคัญกับคนจีนมาก เป็นอันดับสองรองจากเทศกาลตรุษจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 15 เดือน 8 ของทุกปี ก็จะตรงกับเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม ซึ่งจะตรงกับช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง ของชาวจีน ซึ่งชาวจีนจะจัดเทศกาลไหว้พระจันทร์มาเป็นเวลายาวนาน สืบต่อกันมาแล้วนับพันปี ซึ่งประวัติของวันไหว้พระจันทร์มีการเล่าขานกันมากมายเหยอะเหยอะเล่าหลายวันก็ไม่จบ แต่ที่สำคัญก็คือ การไหว้พระจันทร์ เป็นวันที่พระจันทร์ส่องแสงงดงามที่สุด และเต็มดวงที่สุด ชาวจีนจึงให้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม เป็น

ภาพบรรยากาศการร่วมประชุม



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม กับ สโมสรโรตารี นครปฐมครบรอบวันเกิด 47 ปี



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมงานไหว้พระจันทร์กับสถาบันขงจื้อ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนคูสิตสุพรรณบุรี



รายนามผู้มีวันคล้ายวันเกิด เดือน กันยายน ดังนี้ รท.ร.ต.ต.วิทยา ปานบ้านเกร็ด ,อน.ศิระ รุ่งเรืองศรี,อน.สมพงษ์ เล้าสิทธีรงค์ ,แอนน์สมใจ ศรีศักดิ์ดา ,แอนน์กมลทิพย์ สิงหาอาจ ,แอนน์สมฤทัย เสงวัฒนา,แอนน์นฤมล ศรีวรสาสน์ ,แอนน์กิติมา สิตลกาญจน์,แอนน์ผาสุข วรเอกศิริ ,แอนน์สุดา เล้าสิทธีรงค์ ,แอนน์ ดร.ช่อทิพย์ บรมชนรัตน์ ,แอนน์ พ.ญ.จันทร์เพ็ญ วัชรพงษ์ไพบุลย์

วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี

วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม

วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร

วาระที่ 3 นายกแจ้งข่าว

วาระที่ 4 วันครบครวัโรตารี และมิตรภาพวันคล้ายวันเกิด

วาระที่ 6 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

รท.ชัชชัย ตั้งต้นตระกูล แจ้งข่าว



@ เรื่องทำสีให้รดคำรวจ ซึ่งตอนนี้รดเสร็จแล้วครับ รอช่วงเวลาส่งมอบซึ่งต้องเข้าที่ประชุม ปรีกษานายกฯอีกครั้งครับ @ เรื่องเครื่องกรองน้ำได้ส่งรายละเอียดให้นายกไปแล้ว ซึ่งก็จะต้องเข้าที่ประชุมอีกครั้งว่าจะดำเนินการกันวันไหน อย่างไร ขอบคุณครับ (นายกแจ้เพิ่มเติมทีหลังว่า เราจะทำโครงการนี้ที่โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหูน) งบประมาณ 60,000 บาท ใช้งบของ District Grant เสนอเรื่องไปที่มูลนิธิโรตารีแล้วครับ) ขอบคุณครับ

รท.ไพศาล ปิณฉิเสถิกุล แจ้งข่าว



@ ตอนนี้สโมสรโรตารีในสุพรรณบุรี มีสโมสรสุพรรณบุรีของเราที่มีเยาวชนแลกเปลี่ยนเข้ามา 2 คนคือจากประเทศไต้หวัน 1 คน และจากประเทศสเปน 1 คน และเราส่งนาย ชีรเชษฐ ศรีวรสาสน์ ไป 1 คน ที่มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตอนนี้ข้อมูลที่ผมได้รับมาก็เพิ่งจะปฐมนิเทศน์ไปจากภาค 7120 YE รุ่นเดียวกับนายชีรเชษฐ ศรีวรสาสน์ เพิ่งจะเดินทางไป กับสโมสรโรตารีทุ่งคาที่ประเทศเซกโกฯ กับประเทศสโลวักฯ เป็นรุ่นสุดท้ายของรุ่นนี้ที่จะเดินทางไป ส่วนในปีนี้ก็เริ่มคัดเลือกในระดับสโมสร เมื่อเสร็จแล้วก็จะไปสอบจัดอันดับที่ภาค 3330 ที่จังหวัดนครปฐม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งที่ต้องจัดอันดับเนื่องจาก เยาวชนแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ก็จะมึเป้าหมายว่าอยากจะไปประเทศอะไร ซึ่งก็มักจะเลือกไปซ้ำกัน เยาวชนแลกเปลี่ยนอาจจะไม่ได้ไปประเทศที่ตัวเองเลือกร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ได้ไป ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่ได้เลือกประเทศที่ไป เช่นถ้าเลือกประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่ได้ไป ก็จะมีส่วนกลางที่สามารถไปประเทศอื่นได้เช่นที่ประเทศบราซิล หรือประเทศแม็กซิโก โดยมีเงื่อนไขอีกประการหนึ่ง ถ้าใครเลือกประเทศญี่ปุ่น เขาแจ้งว่าต้องเลือกเขาประเทศเป็นอันดับแรก และประเทศเดียว ในปีนี้ก็จะได้ไปคนเดียวเป็นผู้หญิงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบได้ที่หนึ่งของรุ่น ถ้าเลือกญี่ปุ่นก็ได้ไป เราจะให้เลือก 3 อันดับลักษณะเดียวกับเอนทรานต์ เหมือนกับสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขอบคุณครับ

สัญลักษณ์ของความสวยงาม เป็นสื่อกลางของการคิดถึงซึ่งกันและกัน เมื่อคนในครอบครัวจากบ้านเกิดไปไกลคิดถึงครอบครัว ก็ให้เหมงมองดวงจันทร์ส่งความรู้สึกที่ดีส่งความคิดถึงไปสู่ครอบครัวและคนที่รักผ่านดวงจันทร์ นอกจากนี้ ชาวจีนยังถือว่า วันไหว้พระจันทร์ เป็นวันที่คนในครอบครัวจะได้แสดงความสามัคคีกัน และได้ชมดวงจันทร์พร้อมหน้ากัน ซึ่งชาวจีนได้นิยาม วันไหว้พระจันทร์ ว่า "วันแห่งการอยู่พร้อมหน้าของครอบครัว" การไหว้พระจันทร์ จะเริ่มต้นตอนหัวค่ำซึ่งดวงจันทร์เริ่มปรากฏบนท้องฟ้า และถึงแม้ปีไหนหรือสถานที่แห่งใดมองไม่เห็นพระจันทร์ แต่การไหว้พระจันทร์ของชาวจีน ก็จะต้องมีการไหว้พระจันทร์ในคำคินั้นเหมือนเดิม พิธีดำเนินไปจนถึงประมาณ 4-5 ทุ่ม หลังเสร็จพิธีทุกคนในครอบครัวจะตั้งวงแบ่งกันกินขนมไหว้พระจันทร์ โดยขนมต้องนำมาหั่นแบ่งให้เท่ากับจำนวนคนในครอบครัว ห้ามกินหรือขาด และแต่ละชิ้นต้องมีขนาดเท่ากัน ขนมไหว้พระจันทร์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี ความกลมเกลียวของคนในครอบครัว ดังนั้น รูปลักษณ์ของขนมไหว้พระจันทร์ จะต้องทำเป็นก้อนวงกลมเท่านั้น ทั้งนี้แม้วันไหว้พระจันทร์จะเป็นเทศกาลของชาวจีน แต่ปัจจุบันก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ร่วมทำพิธีไหว้พระจันทร์ด้วยความปรารถนาดีตามความเชื่อ ดังนั้นหากปีไหนบ้านไหนมีความตั้งใจจะไหว้ขอพรจากพระจันทร์อยู่ละก็ ต้องเตรียมของไหว้พระจันทร์ต่าง ๆ ให้พร้อม สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมไหว้พระจันทร์ ขนมไหว้พระจันทร์ (Moon Cake) เป็นของไหว้ที่ขาดไม่ได้ โดยขนมไหว้พระจันทร์จะทำเป็นรูปทรงกลม จะต้องมีไส้หวาน หรือสอดไส้ด้วยธัญพืชที่มีรสหวานเท่านั้น แต่ปัจจุบัน ขนมไหว้พระจันทร์ มีทั้งไส้หมูแฮม ไส้หมูแดง ไส้หมูหยอง และไส้ต่าง ๆ ที่มีรสเค็ม รสเปรี้ยว ซึ่งไม่ได้ให้ความหมายใด ๆ มากไปกว่า "ขนม" หรือ "Moon Cake" ที่รับประทานกันเพื่อความอร่อยเท่านั้น ซึ่ง ขนมไหว้พระจันทร์ จะมีการจำหน่ายกันล่วงหน้าก่อนวันไหว้พระจันทร์ ขอบคุณครับ

วาระที่ 4 ข่าวจาก นายก.นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์



@วันนี้ 14 กันยายน 2559 ไปร่วมงานกับสโมสรโรตารีไร่จิง – สามพราน และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 8 จังหวัดสร้างฝายมีชีวิต มอบอุปกรณ์กีฬาและรถจักรยานยืม

แก่โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ และโรงเรียนบ้านกล้วย ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี @ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสุพรรณบุรี เชิญสมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีร่วมงานพิธีไหว้พระจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสุพรรณบุรี สมาชิกที่สนใจแจ้งได้ที่นายกสโมสร และเลขาธิการเริ่มลงทะเบียน 17.30 น. พิธีการเริ่ม 18.00 น. งานนี้มีการแสดงของนักศึกษาและสโมสรเราร่วมร้องเพลง 1 เพลง @ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 สโมสรจัดเป็นวันครอบครัวโรตารี (วันแอนน์) มิตรภาพวันคล้ายวันเกิด ขอเชิญมวลมิตรโรตารีและโรตารีแอนน์มาร่วมงานนี้ครับ เดือนนี้มีสมาชิกและโรตารีแอนน์หลายท่านมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้และในวันนี้จะมีการรับสมาชิกใหม่จำนวน 1 ท่าน ขอบขอบคุณครับ

สนเทศโรตารี อน.สมพงษ์ เล่าลิตทิวรงค์



@ วันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านนายกมาสนเทศโรตารี เรื่องธรรมเนียมโรตารี ตามมาตรา 7 ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง (1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกตามที่กำหนดโดยโรตารีสากลและ / หรือสโมสร ต้องชำระก่อนจึงจะมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกได้ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี (2) ค่าบำรุงสมาชิก ประกอบด้วย 2.1 ค่าบำรุงโรตารีสากลรายหัว เก็บปีละ 2 ครั้ง ๆละ 1,100 บาท 1 ปี เป็นเงิน 2,200 บาท เก็บครั้งแรกเดือนกรกฎาคม ครั้งที่สองเดือนมกราคม ของทุก ๆปี 2.2 ค่าบำรุงภาครายหัว เก็บปีละครั้ง ๆละ 1,100 บาท 2.3 ค่าบำรุงสโมสรรายหัว เก็บทุกเดือน ๆละ 900 บาท สรุป ในแต่ละปีสมาชิกจะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้นคนละ 14,100 บาท นี้ยังไม่รวมเงินค่าสถาปนา ค่าโฆษณาในหนังสือสถาปนาฯ และค่าสถาปนาร่วมกับ ขอบขอบคุณครับ

สนเทศอาชีพ อน.พงศ์พัศกร ปัญจะธนะสาร



@ ผมค้าทองคำอยู่ ในการสนเทศผมก็ให้สมาชิกพิจารณา ไตร่ตรองเองนะครับซึ่งแต่ละคนจะมีความคิดอ่านแตกต่างกัน ผมจะขอสนเทศถึงกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นกองทุนเปิดนะครับมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนเปิดดัชนีที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Exchange Traded Fund : ETF) ที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ บริหารกองทุนโดย World Gold Trust Services, LLC ซึ่งถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ที่เป็นองค์กรร่วมระหว่างบริษัทผู้ผลิตทองคำของโลก กองทุน SPDR Gold Trust มีนโยบายลงทุนในทองคำแท่งโดยตรงโดยไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์หรือมีการให้ยืมทองคำแท่งกับผู้ลงทุนอื่น นอกจากนี้กองทุนยังมีสภาพคล่องสูง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำ มีความโปร่งใส และราคาซื้อขายสะท้อนภาวะตลาดที่แท้จริง กองทุนเน้นการสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำแท่งในตลาดลอนดอน คือ London Gold PM Fix Price ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่สะดวกสบายมากกว่าเพราะผู้ลงทุนไม่ต้องเก็บรักษาทองคำแท่งด้วยตนเอง เนื่องจากกองทุน SPDR Gold Trust มีผู้เก็บรักษาทองคำแท่งให้ ได้แก่ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ สหรัฐอเมริกา (HSBC Bank USA, N.A.) กองทุน SPDR Gold Trust จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่ นิวยอร์ก สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น วันนี้จะขอสนเทศไม่ยาวครับ ราคาทองคำแท่งภายในกลางเดือน อาจจะมีการปรับลงในเดือนกันยายน และเดือนธันวาคมที่จะถึง ปรึกษากองทุน SPDR ขายทองคำแท่งกลับมา กว่า 10 ตัน ก็ทำให้มีเงินเข้ามาคาดว่าจะทำให้ราคาทองคำปรับค่าลงท่านที่ต้องการซื้อทองคำก็ลองไตร่ตรองพิจารณา มีราคาดมาพอสมควรก็พอซื้อได้ส่วนที่จะซื้อที่ไหน ร้านอะไรก็สุดแล้วแต่ท่าน ขอบขอบคุณครับ